

ต้นทองอุไร ไม้ดอกมงคล ปลูกง่าย โตไว

นำเสนอเมื่อ : 11 ก.ย. 2566

ทองอุไร ต้นไม้ดอกสีเหลืองอร่ามที่ทนแล้งและสภาพอากาศร้อน ๆ ได้ดี ไม่ต้องดูแลมาก แถมยังเพิ่มความมงคลให้กับบ้านได้ด้วย

ลักษณะต้นทองอุไร

ไม้ดอกสีเหลืองชนิดนี้ นอกจากมีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า ทองอุไร แล้ว ยังมีชื่ออื่น ๆ เรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น อาทิ ดอกละครหรือสร้อยทอง โดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Yellow Bell Yellow Elder และ Trumpet Vine จัดอยู่ในวงศ์ Bignoniaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tecoma Stans (L.) Kunth เดิมมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาและหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ก่อนแพร่ขยายมายังฝั่งแอฟริกาและเอเชีย รวมถึงในประเทศไทย

ลักษณะต้นทองอุไร เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ ลำต้นตั้งตรง ความสูงประมาณ 2-4 เมตร มีใบประกอบแบบขนนกสีเขียวเข้ม ออกเป็นคู่ตรงข้ามประมาณ 2-5 คู่ ขอบใบเป็นหยักแบบใบเลื่อย โคนและปลายใบแหลม มีดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ช่อดอกเชื่อมกันด้วยกลีบเลี้ยง กลีบดอกมีสีเหลือง เมื่อบานจะดูคล้ายแตร และออกดอกได้ตลอดทั้งปี แต่ดอกร่วงง่าย หากปลูกที่บ้านอาจต้องหมั่นทำความสะอาด นอกจากนี้ยังมีผลเป็นฝักกลม สามารถนำเมล็ดมาขยายพันธุ์ต่อได้

นอกจากสายพันธุ์ดอกสีเหลืองแล้ว ทองอุไรยังมีอีกหลายสายพันธุ์ แตกต่างกันไปตามถิ่นกำเนิดและการผสมข้ามสายพันธุ์ อาทิ ทองอุไรเรดฮอต (Tecoma 'Red Hot') ดอกสีแสดอมส้ม ที่เกิดจากการผสมระหว่างทองอุไร (Tecoma Stans) กับทองอุไรสีส้มสายพันธุ์ใหม่ (Tecoma 'Orange Jubilee') และทองอุไรสปาร์คกี้ หรือทองอุไรมิกกี้เมาส์ (Tecoma 'Sparky') มีลำต้นเล็กกว่าทองอุไรทั่วไป และดอกมีสีเหลืองแซมด้วยแถบสีส้ม

ความหมายมงคลของต้นทองอุไร

ตามความเชื่อที่ว่ากันว่า ทองอุไร ถือเป็นต้นไม้มงคล ช่วยให้ผูปลูก ร่ำรวยเงินทอง โชคลาภ วาสนา มีเกียรติยศ และเจริญรุ่งเรือง หากจะให้ดีควรปลูกวันพุธและปลูกไวทางทิศเหนือของบ้าน ก็จะเป็นมงคลกับคนในบ้านมากขึ้น

การขยายพันธุ์และการปลูกต้นทองอุไร

ทองอุไรนิยมขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและปักชำกิ่ง ควรปลูกในดินร่วนซุยร่วมกับปลูกไวในบริเวณที่มีแสงแดดตลอดทั้งวัน หรืออย่างน้อยโดนแสงครึ่งวัน เพราะหากปลูกในร่มไม่มีแดดเลยก็อาจจะทำให้ต้นไม้ไม่ออกดอก

เนื่องจากทองอุไรเป็นต้นไม้ที่ทนแล้งได้ดี ไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อย ประมาณสัปดาห์ละครั้งก็พอ พร้อมกับบำรุงด้วยปุ๋ยน้ำ 4-6 สัปดาห์ต่อครั้ง และหมั่นตัดแต่งกิ่งให้เป็นพุ่มอยู่เสมอ ทั้งนี้ หากต้องการปลูกต้นทองอุไรในกระถางก็สามารถทำได้ แต่เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่โตไว ดังนั้นควรเลือกกระถางที่มีรูระบายน้ำได้ดี และมีความกว้างอย่างน้อยประมาณ 12 นิ้วขึ้นไป เพื่อรองรับการเจริญเติบโต

ประโยชน์ของต้นทองอุไร

ต้นทองอุไรมีประโยชน์มากมาย สามารถปลูกจัดสวนเพิ่มความสวยงามให้กับบ้าน หรือปลูกไว้นำดอกไปบูชาพระก็ได้ นอกจากนี้ทองอุไรยังมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคทางเดินอาหารหรือโรคเบาหวานด้วย

ขอบคุณที่มาจาก [กระปุก.คอม](#)